

Trường Tiểu học Giang Biên chúc mừng cán bộ y tế nhân ngày thầy thuốc Việt Nam

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng viết thư gửi Hội nghị cán bộ y tế toàn quốc, Bác đã ân cần thăm hỏi, dành sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ y tế, đồng thời Bác cũng đã căn dặn: “phải thương yêu người bệnh; người bệnh phó thác tính mạng của họ với các cô, các chú; chính phủ phó thác cho các cô các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ y tế cần phải thương yêu chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình; coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn; lương y phải như từ mẫu” vẫn vang vọng, thấm sâu trong tâm trí của những người thầy thuốc Việt Nam.

Đây là dịp để chúng ta tiếp tục bày tỏ sự trân trọng, tôn vinh và cảm ơn những người thầy thuốc Việt Nam. Càng tự hào về truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn mà ngành Y tế nước ta đã đạt được, chúng ta càng nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn mọi thách thức, ra sức khắc phục những hạn chế yếu kém, tiếp tục xây dựng ngành Y tế Việt Nam ngày càng vững mạnh, đáp ứng cao hơn, tốt hơn nữa nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, để xứng đáng với sự hy sinh, phấn đấu của các thế hệ thầy thuốc Việt Nam, xứng đáng niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại trường Tiểu học Giang Biên, việc khám chữa bệnh tuy không là nhiệm vụ chính nhưng chăm lo cho sự an toàn trong vui chơi, trong bữa

ăn đối với các em học sinh và tập thể giáo viên không thể không nhắc đến tinh thần làm việc trách nhiệm, chu đáo của cô nhân viên y tế Lý Thị Hải Ninh. Mỗi ngày cô đến trường với bao nhiệm vụ như tuyên truyền ý thức giữ vệ sinh khung cảnh sư phạm, đảm bảo giữ gìn sức khỏe theo từng mùa đến việc hỗ trợ những va chạm vô tình của các em học sinh khi vui chơi sao cho an toàn về sức khỏe cho cả thầy và trò trong tuần học.

Nhằm tôn vinh sự đóng góp của cán bộ y tế tại trường học, trường Tiểu học Giang Biên đã có món quà tinh thần dành tặng cô Lý Thị Hải Ninh – cán bộ phụ trách y tế của nhà trường lẵng hoa tươi thắm. Cảm ơn cô! Cảm ơn tất cả những đóng góp của cô đối với ngôi nhà Tiểu học Giang Biên yêu thương.

Nhân Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các bác sỹ, y tá, điều dưỡng... và những người đang công tác trong ngành y. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thật nhiều thành công với sự nghiệp cứu người!





Tác giả
Kiều Thị Bích Anh